
 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์ 
สามัญ ครั้งที่ 5/2562 

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562  เวลา 13.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกยีรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 

ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
========================= 

ผู้มาประชุม 
 1. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช ประธานสภาอาจารย์ศิริราช  ประธาน 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ วงศาวาส  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน    รองประธานฯ คนที่ 1 
 3. อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์                            รองประธานฯ คนที่ 2 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลขาธิการ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี  ประธานสภาอาจารย์ สถาบันโภชนาการ รองเลขาธิการ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
  8. อาจารย์ ดร.ชยานันต์ หงษ์ฟ้า  วิทยาลัยนานาชาติ        
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิราภรณ์ จันทร์ดา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
  10. อาจารย์ ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 11. อาจารย์ ทพญ.ปนิดา ภาวิไล   คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 12. อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย  คณะสาธารณสุขศาสตร์   
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหญิง โควศวนนท์  คณะพยาบาลศาสตร์ 
 14. รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 16. อาจารย์ ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์   โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
 17. Dr.Aung Win Tun   บัณฑิตวิทยาลัย 
    18. อาจารย์ ดร.อรรถพล กาญจนพงษ์พร  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 19. อาจารย์ ดร.นันทินี นวลนิ่ม   คณะกายภาพบ าบัด 
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 21. อาจารย์ ดร.โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
 22. อาจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์   สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  
 23. อาจารย์ ดร.มนต์อมร ปรีชารัตน์   สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 24. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ เตชะรุ่งโรจน์ วิทยาลัยนานาชาติ 
 26. อาจารย์ ดร.กรกนก สารภิรมย์   วิทยาลัยศาสนศึกษา 
 27. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล เปียฉ่ า  ประธานสภาอาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
 28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ธัญญาดี  ประธานสภาอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร ์
 29. รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด  ประธานสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์   
 30. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรนันท์ แกล้วกล้า  ประธานสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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 31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชระรังษี  ประธานสภาอาจารย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน    
 32. อาจารย์ ดร.บัณฑิต ชาญณรงค์   ประธานสภาอาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   
 33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ  ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา   
 34. อาจารย์ ดร.พินน์นรา โรจน์วิรัตน์   ประธานสภาอาจารย์ วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ จรัณยานนท์ แทนประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
 3. อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ  คณะศิลปศาสตร์   
 4. อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี   สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.จ ารูญ ตั้งกีรติชัย ประธานสภาอาจารย์ รามาธิบดี 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์  ประธานสภาอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์   
 7. รองศาสตราจารย์ ทพ.ยสวิมล คูผาสุข  ประธานสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 8. อาจารย์ ดร.ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์   ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ชื่นอ่ิม  ประธานสภาอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
ฝ่ายเลขานุการ 
 1. นางพัชญา วงษ์วันทนีย์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 2. นางสาวพรศิริ บุญมาวงค์  เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 3. นางสาวดาริน พรหมศิลป์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 

  ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช ประธานสภาคณาจารย์ ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม ระหว่างเวลา 
13.00 – 14.00 น. ประธานได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย
การศึกษา มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและตอบข้อซักถามจากสมาชิกสภาคณาจารย์ เรื่อง มหิดลกับการศึกษาในยุค 
Disruptive Change ต่อจากนั้นเวลา 14.00 น. ประธานได้ด าเนินการประชุมต่อตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 543 วันที่ 17 เมษายน 2562 
 เลขาธิการแจ้งว่า ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 543 ประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 
2562 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ที่ประชุม รับทราบ  
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 1.2 สาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการประจ า
มหาวิทยาลัยมหิดล   
 เลขาธิการแจ้งว่า สาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและ
คณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ 8/2562 วันที่ 24 เมษายน 2562 มีเร่ืองที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนและหลักเกณฑ์การให้ได้รับเงินเดือนของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 
 2) พิจารณาก าหนดแนวปฏิบัติ ก าหนดกรอบต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่จะให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 
 3) การก าหนดค่าตอบแทนเพิ่มส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

  - รายงานผลการด าเนินการ Talent Management เดิม 
  - ร่างโครงการ High Performance, High Payment 

 4) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2 ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้  
 1) มีการปรับอัตราเงนิเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (พม.) เพิ่มขึ้น 3% มีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 
 2) มีการสงเคราะห์เงินด้วยการรับโอน 5% ของพนักงานส่วนงาน (พส.) หรือ พนักงานที่ใช้เงินรายได้
ของส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พม.) และเพิ่มเงินสนับสนุนในส่วนงานที่เป็นโรงพยาบาลเพื่อลดรายจ่ายของส่วนงาน 
โดยเงินส่วนนี้มาจากการหักเงินเดือนในอัตรา 0.1 เท่าของฐานเงินเดือนเข้ากองทุน และอัตรา 0.1 เท่าของฐานเงินเดือนเพื่อ
จัดเป็นสวัสดิการ คือ การปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มข้ึน และปรับเงินสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพเพิ่มข้ึน 5%  
 3) โครงการ High-Performance High-Payment มีแผนเริ่มโครงการวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 
ระยะเวลา 5 ปี มีเงินค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 8,500 บาท  
 4) การก าหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียนแบบอาเซียนตามเดิม เพื่อเปิดรับนักศึกษาจากต่างประเทศ ขณะที่
หลายมหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนวันเปิด-ปิดภาคเรียนให้เร็วขึ้นแล้ว เนื่องจากการเปิด-ปิดภาคเรียนแบบอาเซียนส่งผลต่อการ
จัดการเรียนการสอนหลายประการ ดังนี้ 
  - นักศึกษาต่างชาติในประเทศไทยเข้าศึกษาล่าช้ากว่านักศึกษาไทยเนื่องจากมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศอนุมัติทุนการศึกษาไม่ตรงกับภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยของไทย 
  - การออกภาคสนามในช่วงภาคเรียนนี้มีอากาศร้อนจัด อาจก่อให้เกิดโรคลมแดด (Heat Stroke) 
และไม่สอดคล้องกับวิถีชุมชน เนื่องจากเริ่มเข้าฤดูฝน ชาวบ้านในชุมชนเริ่มเข้าไร่เข้าสวนจึงไม่สะดวกท างานร่วมกับ
มหาวิทยาลัย  
  - การเข้าเรียนของนักศึกษา และการบริหารจัดการภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัย 
   โดยประเด็นการเปิด-ปิดภาคเรียนนี้ จะน าไปพิจารณาต่อในระเบียบวาระที่ 5   
 ที่ประชุม รับทราบ 

 
 1.3 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 

 ประธานแจ้งว่า ที่ประชุม ปอมท. ก าหนดประชุมสมัยสามัญ คร้ังที่ 4/2562 วันที่ 28 เมษายน 2562 ณ 
ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
ประธานเป็นผู้เข้าประชุม สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
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 - ปอมท. จะจัดประชุมเพื่อพิจารณาผลงานและคัดเลือกรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่น
แห่งชาติรอบแรก ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ขอให้
คณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นฯ สแกน QR code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์  

 - ปอมท. ก าหนดจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจ าปี 2562 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน 
ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  

 - ก าหนดประชุม ปอมท. คร้ังต่อไป วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 

1.4 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2561  

 เลขาธิการแจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี
การศึกษา 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์
พลเมือง ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี ศาลายา ประธานมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ รองประธานสภา
คณาจารย์ คนที่ 2 เป็นผู้เข้าประชุมแทน สรุปสาระส าคัญดังนี้ 

   - มหาวิทยาลัยได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์สักขีพยาน ค าแนะน าและข้อควรปฏิบัติส าหรับ
ผู้เข้าร่วมงานและปฏิบัติงานพระราชทานปริญญาบัตรฯ และการจัดการจราจรในวันซ้อมใหญ่และวันจัดพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

   - ตัวแทนบัณฑิตกล่าวค าปฏิญาณ จะใช้วิธีเวียนผู้แทนนักศึกษา โดยการเรียงล าดับตามตัวอักษรของ
ส่วนงาน ปีละ 2 ส่วนงานในการกล่าวค าปฏิญาณรอบเช้า และรอบบ่าย 

   - สถานที่รายงานตัวบัณฑิตจะเปลี่ยนเป็นบริเวณตึกตรงลานจอดรถของอาคารที่ก าลังก่อสร้าง 
   ฝ่ายเลขานุการได้เวียนสอบถาม สมาชิกที่ท าหน้าที่เป็นอาจารย์สักขีพยานทางอีเมล์ เพื่อขอความ
กรุณาสมาชิกแจ้งความประสงค์ในการเช่าชุด/ซักแห้ง ชุดปกติขาว/ชุดครุย และ ยืมชุดเครื่องหมาย โดยโปรดแจ้งกลับภายใน
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เพื่อด าเนินการต่อไป 

 ที่ประชุม รับทราบ 
 

 1.5 การเลือกตั้งประธานสภาอาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ 
   คณะเทคนิคการแพทย์ได้ด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาอาจารย์เรียบร้อยแล้ว ผู้ได้รับเลือกตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประธานสภาอาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล เปียฉ่ า ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562 

 ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
 การรับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ คร้ังที่ 4/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 
 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม สภาคณาจารย์  สามัญ ครั้ งที่  4/2562 ประชุมเมื่อ                    
วันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี ศาลายา 
  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การจัดสัมมนาสภาคณาจารย์ (retreat) ประจ าปี 2562 
   เลขาธิการแจ้งว่า การสัมมนาสภาคณาจารย์ (retreat) เร่ือง “การเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหิดลใน

ยุค Disruptive Change” วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2562 ณ รายา รีสอร์ท อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี มีผู้ตอบรับเข้าร่วม
ทั้งสิ้น 28 ท่าน ผู้ติดตาม 5 ท่าน รวมเป็น 33 ท่าน ฝ่ายเลขานุการได้ท าหนังสือขออนุมัติในหลักการในการจัดสัมมนา และ
หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการขออนุมัติตัวบุคคลจากทางมหาวิทยาลัยซึ่งจะส่งหนังสือให้สมาชิกต่อไป 
  เลขาธิการ สรุปหัวข้อการประชุมกลุ่มย่อยของการสัมมนาตามที่ร่างไว้ ดังนี้ 
 กลุ่มที่ 1 การก าหนดผู้เรียน และโจทย์การท าสื่อ 
 กลุ่มที่ 2 การตอบสนองผู้เรียน และปัญหาการท าสื่อ 
 กลุ่มที่ 3 การประเมินผลการศึกษา และการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร  
  ซึ่งในวันนี้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ มี
สมาชิกให้ความสนใจและอภิปรายในหลายประเด็น ได้แก่ การสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา, การเรียนการสอนในหลักสูตร
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา,  การเปิด-ปิดภาคการศึกษา, คุณภาพและการประเมินผล
การศึกษาโดยเฉพาะเรื่อง Active Learning และ Project-based Learning และการบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งเชื่อมโยงกัน
ทุกประเด็น จึงขอให้ที่ประชุมช่วยกันอภิปรายหาข้อสรุปอีกครั้งในเรื่องหัวข้อการประชุมกลุ่มย่อย การอภิปรายสรุป
สาระส าคัญได้ดังนี้ 
 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา การจัดการเรียนการสอนไม่
เหมือนกัน ในระดับปริญญาตรี มีทั้งการสอนแบบบรรยาย และแบบปฏิบัติการ จึงมีรายวิชาที่หลากหลาย ควรจัดกลุ่มเพื่อให้
น าไปใช้ได้จริง การส่งเสริม soft skills จะช่วยให้นักศึกษาได้คิด และสร้างนวัตกรรมหลังจบจากมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษา
มีทางเลือกเพิ่มขึ้น ปัญหาภาษาอังกฤษเป็นเร่ืองส าคัญที่ควรมีแนวทางช่วยนักศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษานั้นแก้ปัญหาโดยให้
นักศึกษาที่มีคะแนนภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์ ทดลองเรียน 1 ปี และจัดอบรมภาษาอังกฤษ 2 หลักสูตร ซึ่งหากสอบไม่ผ่าน
จะหมดสิทธิ์เรียน และมีการจัดอบรม soft skills เพื่อเสริมทักษะให้นักศึกษา หากมหาวิทยาลัยต้องการให้ทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ไม่ควรจัดสอบอย่างเดียว ควรเพิ่มการจัดการเรียนการสอน สมาชิกเสนอให้สร้างข้อสอบระดับง่ายไปยาก หรือ 
อาจแบ่งการสอบเป็นเรื่อง เช่น แบ่งเรื่องไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ และทักษะการฟังออกจากกัน หากสอบไม่ผ่า นเรื่องไหน 
นักศึกษาสามารถเข้าสอบเฉพาะเรื่องนั้น เพื่อให้นักศึกษาสอบผ่านมากขึ้น โดยทีมที่ปรึกษาและทีมบริหารในระดับต้นอาจจะ
ล้อการท างานของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งเร่ืองนี้อยู่ระหว่างพิจารณา 
 เลขาธิการ สรุปประเด็นการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 2 มิติ คือ มิติแนวนอนจะแบ่งการศึกษาเป็นระดับ
บัณฑิตศึกษา และระดับต่ ากว่าบัณฑิตศึกษา และมิติแนวตั้งอาจมีหลายประเด็น เช่น ภาษาอังกฤษ การเรียนการสอน การ
ประเมิน ในการไป retreat ขอสรุปการแบ่งกลุ่มเป็น ดังนี้  
 - กลุ่มการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา  
  - กลุ่มการศึกษาระดับต่ ากว่าบัณฑิตศึกษา  
 - กลุ่มกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการท างานของกลุ่มต่าง ๆ ข้างต้น  

   ที่ประชุม รับทราบ 
  
 3.2 การก าหนดชื่อต าแหน่งทางวิชาการของนักวิจัย 
  เลขาธิการแจ้งว่า จากเอกสารสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 542 ประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 
2562 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีความเห็นว่าการเปลี่ยนชื่อค าน าหน้าพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการต าแหน่งนักวิจัย
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ควรมีรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมหลายๆ ด้าน และเห็นควรเชิญคณะกรรมการยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ชุด และคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณารายละเอียดอย่างรอบด้านถึงหลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่ง นิยาม
ของการก าหนดต าแหน่ง และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ในส่วนของสภาคณาจารย์ คงต้องรอความคืบหน้า
จากสภามหาวิทยาลัยก่อน 
   ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4  การรายงานผลการด าเนินงานของกรรมการฝ่ายต่างๆ และการรายงานจากผู้แทนสภาคณาจารย์ใน
คณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
 4.1 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ  
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และผู้แทนสภา
คณาจารย์ในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการ แจ้งว่า สืบเนื่องจากการจัดเสวนาวิชาการ 
คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการเสวนาได้เผยแพร่สรุปการเสวนา เรื่อง “เจาะลึกการขอต าแหนงวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล” และข้อค าถามทางเว็บไซต์ของสภาคณาจารย์แล้ว และจากการประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองฯ มีประเด็นเกี่ยวกับการขอต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้   
  1) การใช้รูปภาพในหนังสือ หรือต ารา  
   การขอต าแหน่งด้วยวิธีที่ 1 ต้องมีหนังสือ หรือต ารา รูปภาพที่ใช้ตีพิมพ์จะต้องมีที่มา หรือหนังสือ
ขออนุญาตชี้แจงโดยละเอียด หากไม่มีหนังสือชี้แจง ผลงานทางวิชาการจะไม่ผ่านการพิจารณา รวมทั้งต้องมีบทนิยาม สารบัญ 
(index) รายละเอียดของส านักพิมพ์ และจ านวนที่ตีพิมพ์อย่างชัดเจน  
  2) จริยธรรมการวิจัย  
    การวิจัยในคน และสัตว์ จะพิจารณาการอนุมัติเข้าร่วมการวิจัยของผู้เข้าร่วมวิจัย (subject) ที่เป็น
คน หรือสัตว์ กรณีงานวิจัยต่างประเทศ การร่วมวิจัยกับต่างประเทศต้องมีระบุไว้เช่นกัน หากไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน ผู้ขอต าแหน่ง
ทางวิชาการต้องขอหนังสือรับรอง มิเช่นนั้น ผลงานที่ตีพิมพ์จะไมถู่กพิจารณา 
    การท าวิจัยในคน ทางสังคมศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์ แนะน าให้ขออนุญาตคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย หากไม่แน่ใจว่าต้องผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยหรือไม่ 
  ส าหรับเรื่องความล่าช้าในการขอต าแหน่งทางวิชาการ ทางคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ พยายาม
ไม่ส่งคืนผลงาน หากขอต าแหน่งด้วยวิธีที่ 1 คือ การใช้หนังสือ ต ารา แต่มีผลงานไม่ถูกต้อง จะพิจารณาว่ามีผลงานวิจัยเพียงพอ
หรือไม่ เพื่อเสนอให้ขอต าแหน่งทางวิชาการด้วยวิธีที่ 2 แทน เรื่องการนับระยะเวลา หากมีการส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม จะนับ
เวลาเป็นวันใหม่ กรณีการเปลี่ยนจากวิธีที่ 1 เป็นวิธีที่ 2 จะไม่เริ่มนับระยะเวลาใหม่ เนื่องจากไม่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม เพียงแจ้ง
ไปยังผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการให้ยืนยันยินยอมตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ได้เสนอมาเพื่อด าเนินการต่อไป  
  อาจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์ สอบถามถึงการแก้ไขปัญหาการตอบกลับช้าของผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง เป็น
ประเด็นที่มีการน าเสนอในการประชุมครั้งที่แล้ว โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด แจ้งว่า ได้เข้าประชุม
คณะอนุกรรมการชุดเบื้องต้นที่พิจารณาเอกสาร และผลงานวิชาการ ขณะที่คณะกรรมการผู้ติดต่อกับผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
คณะกรรมการอีกชุด อย่างไรก็ตามในความล่าช้าจะมี 2 ประเด็น ดังนี้ 
    - ข้าราชการ ต้องมีการตัดสินเป็นมติเอกฉันท์ หากไม่เป็นเอกฉันท์จะต้องมีการเชิญประชุมซึ่ง
กระท าได้ยาก เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิมีภาระงานมาก หากมีความล่าช้า ควรติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทราบข้อมูลที่ชัดเจน 
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    - พนักงานมหาวิทยาลัย ทางเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการแจ้งว่า หากเกิดความล่าช้า จะเสนอให้
เปลี่ยนตัวผู้ทรงวุฒิซึ่งอาจเกิดความล่าช้าอีก โดยเข้าใจว่า ทุกมหาวิทยาลัยต้องการขอต าแหน่งทางวิชาการอย่างเร็วที่สุด และ
กรรมการบางสาขามีผู้เชี่ยวชาญน้อย  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ แจ้งว่า มีอาจารย์ในส่วนงานได้รับการวินิจฉัยผลงานทาง
วิชาการแล้วเกิดความรู้สึกไม่เป็นธรรม เนื่องจากผลการวินิจฉัยดังกล่าวท าให้ไม่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ ทั้งที่คาดว่า 
คุณภาพของผลงานควรอยู่ในระดับที่สูงกว่านั้น และควรได้รับต าแหน่งทางวิชาการ จึงท าหนังสือแย้งและได้รับการวินิจฉัย
เช่นเดิม จึงสอบถามทางสภาคณาจารย์ว่า มีกระบวนการใดที่จะช่วยเหลือได้หรือไม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด 
ชี้แจงว่า การตัดสินของผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นความลับ สภาคณาจารย์ไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายได้ โดยคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองฯ พิจารณาเพียงเอกสารหลักฐาน ในกรณีที่ตัดสินแล้วว่า ไม่ผ่าน เนื่องจากมีคุณภาพไม่เพียงพอ ควรเสนอเร่ืองไปที่
คณะกรรมการชุดใหญ่   
  เลขาธิการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการพิจารณาการขอต าแหน่งทางวิชาการนั้ นมี 2 ชุด คือ 
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการ และคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ โดย         
รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด เป็นตัวแทนของสภาคณาจารย์ในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ซึ่งพิจารณา
เฉพาะเอกสาร รูปภาพ หนังสือ IRB ไม่ได้พิจารณาเนื้อหาของผลงาน ขณะที่คณะกรรมการพิจารณาฯ อีกชุดที่มีผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน จะเป็นคณะกรรมการผู้พิจารณาและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง สภาคณาจารย์มีบทบาทไปไม่ถึงผล
การพิจารณานั้น 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด แจ้งเพิ่มเติมเรื่อง ผลงานวิจัยในคน และสัตว์ ที่จะยื่นขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. ก าหนดว่า หากมีผลงานที่ใช้ข้อมูลการท าวิจัยในคน และสัตว์ ผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการต้องยื่น
หลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มีการด าเนินการ ข้อความส่วนท้ายระบุว่า กรณี
งานวิจัยที่ด าเนินการไปแล้ว หากไม่มีการขอจริยธรรมการวิจัย ผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สามารถ
ขอต าแหน่งทางวิชาการได้นั้น ขัดแย้งกับประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พ.ศ. 2558 ที่ว่า ผู้ยื่น
ขอต าแหน่งทางวิชาการต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตทั้งในคน และสัตว์ ฉะนั้น ผู้ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการควรพิจารณาตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชระรังษี สอบถามเรื่องมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ bio 
safety ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด ชี้แจงว่า ส่วนงานที่ท าวิจัยเกี่ยวกับ GMO หรือ transmit 
ใน animal หรือ micro mechanism ต้องขออนุญาตการท าวิจัย แต่ยังไม่มีข้อมูลว่าต้องขออนุญาตในการตีพิมพ์ อย่างไรก็ตาม 
ส่วนงานต้องพิจารณาตามระเบียบของส่วนงานก่อน   
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.2 คณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและ     
ธรรมาภิบาล แจ้งว่า ไม่มีการประชุม  
 ที่ประชุม รับทราบ 
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  4.3 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอ้ิม ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้แทนสภา
คณาจารย์ในคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แจ้งว่า ไม่มีการประชุม  
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
  4.4 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย   
 อาจารย์ ทพญ.ปนิดา ภาวิไล ประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และผู้แทนสภา
คณาจารย์ในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
  4.5 คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหญิง โควศวนนท์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์
และบุคลากร แจ้งว่า มีการประชุมกรรมการฝ่ายส่งเสริมฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 13.30  - 16.30 น. สรุป
สาระส าคัญ ดังนี้ 
  1) มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สภาคณาจารย์พิจารณาเสนอชื่ออาจารย์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวลั
มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร โดยมูลนิธิฯ ได้จัดให้มีการคัดเลือกอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงาน
ดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษา เพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดี
มีคุณธรรม ประจ าปี 2562 ประธานได้มอบหมายให้กรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากรเป็นผู้พิจารณา
เสนอชื่อฯ ฝ่ายส่งเสริมฯ ได้มีการประชุม ที่ประชุมกรรมการฝ่ายส่งเสริมฯ มีมติเสนอ รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ดร วัฒนกุลพานิชย์ 
ล าดับที่ 1 และ รองศาสตราจารย์.ทพญ.สุชยา ด ารงศรี ล าดับที่ 2 (ในกรณีล าดับที่ 1 สละสิทธิ์) เป็นผู้สมควรได้รับรางวัล
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ประจ าปี 2562 
  2) การคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจ าปี 2562 ที่ประชุมได้พิจารณาและขอแก้ไข
กระบวนการคัดเลือก ดังนี้ 
    1) ก าหนดจ านวนอาจารย์ผู้เข้ารอบสัมภาษณ์ ไม่เกิน 7 คน หรือตามความเหมาะสม อ้างอิง
กระบวนการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่าง พ.ศ. 2557 ข้อ 2.1 ขอแก้ไขเพิ่มเติม การพิจารณาคัดเลือกรายชื่ออาจารย์แบบประวัติ 
เพื่อคัดเลือกอาจารย์เข้ารอบสัมภาษณ์ ไม่เกิน 7 คน หรือตามความเหมาะสม หลังการรวบรวมรายชื่อตามที่ส่วนงานหรือ
หน่วยงานที่เทียบเท่าเสนอมา โดยพิจารณาเอกสารตามเกณฑ์การให้คะแนน และการอภิปรายโดยคณะกรรมการ  
    2) น้ าหนักการพิจารณา ตามข้อ 2.2 การส ารวจความคิดเห็นจากตัวแทนคณาจารย์ จากตัวแทน
นักศึกษา และจากคณะกรรมการฯ โดยวิธีส ารวจความเห็นนั้นมีข้อผิดพลาด จึงขอแก้ไขน้ าหนักการพิจารณาจากเดิม  
     - ตัวแทนคณาจารย์  ร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 30 
     - ตัวแทนนักศึกษา  ร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 10 
     - การสัมภาษณ์  ร้อยละ 35 เป็นร้อยละ 50 
     - การร่วมอภิปราย  ร้อยละ 10 คงเดิม 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ  
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  4.6 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   
  อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า ข่าวสภาคณาจารย์ 
ฉบับเดือนเมษายน 2562 จะเผยแพร่ในวันศุกร์นี้ ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.นันทินี นวลนิ่ม ที่ท าหน้าที่เป็นบรรณาธิการ 
 ที่ประชุม รับทราบ  
 
  4.7 คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน   
 ประธานแจ้งว่า มีการประชุมฝ่ายรับเร่ืองร้องเรียน ในวันนี้ เวลา 12.40 น. กรณีอาจารย์ในส่วนงานถูก
ปลดออกเนื่องจากการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยอาจารย์คนดังกล่าวแจ้งว่า มีหลักฐานเพิ่มเติมมาแสดงว่าถูกคัดลอก
ผลงานวิชาการ คณะกรรมการฝ่ายรับเร่ืองฯ จึงให้เสนอเร่ืองเข้ามา เพื่อเข้าสู่สภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 ที่ประชุม รับทราบ  
 
  4.8 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.9 คณะกรรมการด าเนินงานส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ วงศาวาส ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการด าเนินงานส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า ไม่มีการประชุม  
 ที่ประชุม รับทราบ  

  4.10 คณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ วงศาวาส ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลัง
ความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.11 คณะกรรมการด าเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ชื่นอ่ิม ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการด าเนินงานบริหารและ
พัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ลาประชุม 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  5.1 การเปิด-ปิดภาคเรียนแบบอาเซียน 
   ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอ้ิม เสนอให้มีคณะกรรมการศึกษาและรวบรวมข้อมูลปัญหา
การเปิด-ปิดภาคเรียนทั้งจากผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษา เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และเป็นผลงานของสภาคณาจารย์ นั้น 
   ประธานสอบถามประเด็นการเปิดหลักสูตรใหม่ที่ก าหนดให้มีอาจารย์ 5 คน หรืออย่างน้อยที่สุด 3 
คน หากอาจารย์ในหลักสูตรเหลือเพียง 2 คน จะต้องปิดหลักสูตรดังกล่าวหรือไม่ ที่ประชุมมีการอภิปราย สรุปได้ดังนี้ 
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 - ตามระเบียบต้องมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 3 คน ใน 1 หลักสูตร  
 - หลายส่วนงานของมหาวิทยาลัยมีอาจารย์จบใหม่ วุฒิ ดร. เป็นประธานหลักสูตร ซึ่งอาจไม่มี
ความรู้ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร จึงเกิดปัญหาการบริหาร และการพัฒนาหลักสูตรในหลายส่วนงาน  
 - บัณฑิตวิทยาลัยออกประกาศเรื่อง การให้ประธาน และผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าอบรมอย่าง
น้อย 3 เรื่องเพื่อเรียนรู้ทิศทางการบริหารจัดการหลักสูตร 
   เลขาธิการ แจ้งว่า ตอนนี้ ประเด็นที่พูดคุยกันเป็นเร่ืองใหม่ คือ เร่ืองหลักสูตร อาจไม่เก่ียวข้องกับ
การเปิด-ปิดภาคเรียน โดยสมาชิกได้พูดคุยถึงเรื่องหลักสูตร และหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่อาจกระทบต่อผู้สอน และผู้เรียน รวมถึง
เรื่องภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาที่หลายส่วนงานพยายามแก้ไขปัญหา แต่ยังแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่ได้  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ แจ้งว่า การวางยุทธศาสตร์เร่ืองการเปิด-ปิดภาค
เรียนเป็นเรื่องส าคัญซึ่งจะส่งผลต่อจ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียน อีกทั้งการจ่ายค่าเทอมและยืนยันสิทธิ์เป็นมหาวิทยาลัยท้ายๆ จะ
ส่งผลให้นักศึกษาส่วนหนึ่งที่สอบติดมหาวิทยาลัยอ่ืน และยืนยันสิทธิ์ก่อน เลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้นแทน  
  รองประธานสภาคณาจารย์คนที่ 2 แจ้งว่า ประเด็นที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ 
กล่าวถึงนั้นมีหลายประเด็นที่เกี่ยวเนื่อง ดังนี้ 
 1) การเสียโอกาสในการรับนักศึกษา การเปิด-ปิดแบบอาเซียนส่งผลให้เปิด-ปิดภาคเรียนล่าช้า
กว่ามหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ที่ได้ปรับวันเปิด-ปิดภาคเรียนแล้ว มหาวิทยาลัยอ่ืนจึงมีโอกาสรับนักศึกษาจ านวนหนึ่งไปก่อน  
 2) การเสียโอกาสในการสมัครงาน การเปิด-ปิดภาคเรียนที่ล่าช้าเป็นผลให้นักศึกษาจบการศึกษา
ช้ากว่านักศึกษามหาวิทยาลัยอ่ืน และส่งผลต่อการสมัครเข้าท างาน หลายบริษัทอาจจะรับนักศึกษาที่จบการศึกษาก่อนแล้ว 
   โดยประเด็นส าคัญอีกประเด็นหนึ่ง คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ซึ่งเป็นรายวิขาที่ให้ soft 
skills จะปรับเป็นเกรด S กับเกรด U แทนเกรด ABCD นักศึกษาจะลดความสนใจในการเรียนรายวิชาดังกล่าวลง และจะไม่ได้ 
soft skills ซึ่งต่อไปนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลจะไม่ใช่ทั้งคนเก่งและคนดี อีกผลกระทบหนึ่งจากการปรับเป็นเกรด S กับเกรด U 
คือ เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาจะลดลง เนื่องจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต เป็นรายวิชาที่ได้เกรดค่อนข้างง่าย จะไม่ถูก
น าไปค านวณในเกรดเฉลี่ย  
   จากการบรรยายของ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายการศึกษา เรื่อง มหิดลกับการศึกษาในยุค Disruptive Change มีประเด็นนักศึกษาสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านเป็นจ านวนมาก 
สมาชิกสภาคณาจารย์พูดคุยถึงประเด็นดังกล่าวอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 
 - นโยบายการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนจบการศึกษาเป็นนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้นักศึกษาทุกคนผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ มิเช่นนั้นจะไม่จบการศึกษา ไม่ใช่นโยบายของ
มหาวิทยาลัย  
 - ปริญญาไม่ควรเชื่อมโยงกับภาษา แต่ให้นักศึกษาที่ต้องการท างานในบริษัทที่ใช้คะแนนสอบ
วัดผลภาษาอังกฤษเข้าสอบและยื่นผลคะแนนเอง เนื่องจากการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นภาคภาษาไทย ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษจึงมีไม่เท่ากันในนักศึกษาแต่ละคน การเชื่อมโยงภาษากับปริญญานั้น จะส่งผลกระทบต่อนักศึกษาและผู้ปกครอง
บางกลุ่ม 
 - การวัดความรู้ความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ควรใช้แบบทดสอบ TOEIC ไม่ใช่
แบบทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นิยมใช้วัดผลเพื่อการศึกษาต่อ 
 - การทดสอบภาษาอังกฤษมีการใช้แบบทดสอบหลายรูปแบบ การส าเร็จการศึกษาต้องผ่าน
ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ที่เทียบเคียงมาตรฐาน หากไม่เข้าสอบ MU-ELT สามารถยื่นคะแนนทดสอบ TOEFL แทนได้ 
 - การทดสอบ MU-ELT มีองค์ประกอบคล้ายกับการทดสอบ TOEFL แต่ไม่มีการทดสอบพูด  
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 - การเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับการประเมินภาษาอังกฤษไม่สอดคล้องกัน การเรียนการ
สอน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นเวลา 1 ปี อาจไม่เพียงพอต่อการประเมินภาษาอังกฤษในระดับที่ยากกว่าการทดสอบ IELTS 
   ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์ คร้ังต่อไป 
 ที่ประชุมก าหนดประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 6/2562 วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 - 
16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี ศาลายา  
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 16.15 น. 
 
 
 
 
                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช                      นางสาวดาริน พรหมศิลป์ 
                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม     ผู้จดรายงานการประชุม 
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